

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานควบคุม เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ถือเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ถาวร กุลศิริ

(นายถาวร กุลศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

ธันท์พัชร์ เอสสุข

(นางธันท์พัชร์ เอสสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. ตำแหน่งพนักงานควบคุม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๑	นายนพดล ขำวงศ์	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากท่าน ไม่ไปรายงานตัวตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์ จะทำสัญญาจ้างในครั้งนี้
๒	๐๐๐๑๐	นายคมสัน มณีสุข	
๓	๐๐๐๑๑	นายจักรกฤษ เวชกามา	
๔	๐๐๐๐๘	นายธนกฤต รัตนธรรม	
๕	๐๐๐๐๕	นายวัลลภ เลี้ยงนอม	
๖	๐๐๐๐๒	นายพงศ์พันธ์ สิริสัมพันธ์นาวา	
๗	๐๐๐๐๓	นายณัฐวุฒิ แสงชา	